

## แบบบันทึกกิจกรรม PLC โรงเรียนบ้านดอนรูป

วัน/เดือน/ปี 9 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้นาง ผู้อำนวยการอภิเดช จิตรมุง


(Knowledge Vision – KV) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับชาติ (NT/RT)

เนื่องจากจะมีการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ระดับชั้น ป.๓ และทดสอบความสามารถในการอ่านระดับชาติ (RT) ระดับชั้น ป.๑ เพื่อเป็นการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ ดังนั้นจึงปรึกษากับคณะครูที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing - KS)	แก่นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Assets – KA)
<p><b>ผอ.</b> เสนอ ให้ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.3, วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.3, และ รายวิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.1 ทำแผนยกระดับทั้ง 3 รายวิชาแล้วเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้ Test blueprint เป็นแนวทาง ในส่วนของ RT การอ่านออกเสียงหาคำหลายๆคำมาให้เด็กฝึกอ่านและเปลี่ยนคนสอบอ่าน และในส่วนของ NT ภาษาไทยให้เพื่อนคนเก่งช่วยคนอ่อน และติวโดย อาทิตย์แรกวันละ 1 คาบ อาทิตย์ที่ 2 ติวช่วงเช้า สัปดาห์ที่ 3 ลอง Test นักเรียนและติวทั้งวัน นักเรียนพิเศษทุกเช้าฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานกับ ผอ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ให้มีการติว NT ป.3 ในช่วงที่ 1 และ 3</li> <li>2. ในรายวิชาภาษาไทยแยกนักเรียนปกติกับนักเรียนพิเศษในการติวรายวิชาภาษาไทย โดยเด็กพิเศษไปติวพร้อม ป.1 ในช่วงที่ 2 ของทุกวัน</li> <li>3. ระหว่างที่ติวให้แก่นคะแนนตัวชี้วัดของนักเรียนไปด้วย</li> <li>4. จัด Test 2 รอบเพื่อดูความก้าวหน้าและให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการสอบ</li> <li>5. ครูนันทนาจัดทำตารางติว</li> <li>6. นักเรียนพิเศษมาฝึกอ่านกับ ผอ.ในทุกวันตอนเช้า</li> </ol>
<p><b>ครูนันทนา</b> ครูช่วยบัสติวในช่วงแรกของทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง และครูพงศ์ภวิวัฒน์ ชั่วโมงที่ 3 ของทุกวัน</p>	
<p><b>ครูชวยบัส</b> ติวช่วงแรกของทุกวันแต่ควรแยกเด็กพิเศษกับเด็กปกติในการติว</p>	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing - KS)	แก่นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Assets - KA)
<b>ครูจริญญา</b> แยกให้เด็กพิเศษไปตีพร้อมกับนักเรียนชั้น ป.1 ใน ชั่วโมงที่ 2 ของทุกวัน	
<b>ครูพงศ์วิวัฒน์</b> สับดาห์สุดท้ายตีทุกวันทั้งวันโดยพักทุก 1 ชั่วโมง ประมาณ 10 นาที	

ลงชื่อ นันทนา ศรีนุ่น ผู้บันทึก  
(นางสาวนันทนา ศรีนุ่น)

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรูป  
(นายอภิเดช จิตรมุง)